

Kể từ khi FDIC bắt đầu hoạt động vào năm 1934, bảng hiệu FDIC trên ô cửa giao dịch ngân hàng đã đóng vai trò là biểu tượng của sự an toàn và an ninh tài chính. Khi quý vị đến ngân hàng, dù trực tiếp hay trực tuyến và nhìn thấy bảng hiệu chính thức của FDIC, quý vị biết rằng tổ chức tài chính được hậu thuẫn bằng toàn bộ uy tín và tín dụng của của Chính Phủ Hoa Kỳ và khoản ký quỹ của quý vị được an toàn.

Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn về nơi họ có thể ký thác và cách họ có thể tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, bảo hiểm khoản ký thác FDIC chỉ áp dụng cho ký quỹ tại ngân hàng được FDIC bảo hiểm.

Cuốn cẩm nang này cung cấp thông tin cơ bản về các loại trướng mục được bảo hiểm, giới hạn bảo hiểm và cách FDIC bảo hiểm khoản ký thác của quý vị nếu ngân hàng phá sản. Để biết thêm thông tin chi tiết về bảo hiểm khoản ký thác, xin tham khảo cuốn cẩm nang Khoản Ký Quỹ Được Bảo Hiểm của Quý Vị.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Gọi số miễn phí
1-877-ASK-FDIC
(1-877-275-3342)

Tính mức chi trả bảo hiểm ký thác bằng cách sử dụng Bảng Dự Tính Bảo Hiểm Ký Quỹ Điện Tử (EDIE) của FDIC. <https://edie.fdic.gov>.

Đọc thêm về bảo hiểm khoản ký thác trên trang mạng Bảo Hiểm Khoản Ký Thác của FDIC. <https://www.fdic.gov/resources/deposit-insurance/>.

Xem câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về bảo hiểm khoản ký thác. <https://www.fdic.gov/resources/deposit-insurance/faq/>.

Đặt hàng bản in cẩm nang của chúng tôi qua Danh Mục Trực Tuyến của FDIC. <https://catalog.fdic.gov/catalog/s/>.

Gửi câu hỏi trực tuyến qua Trung Tâm Thông Tin và Hỗ Trợ FDIC. <https://ask.fdic.gov/fdicinformationandsupportcenter/s/>.

Gửi câu hỏi qua Bưu Điện
Federal Deposit Insurance Corporation
Attn: Deposit Insurance Unit
550 17th Street, NW
Washington, DC 20429

TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM KHOẢN KÝ THÁC



NHỮNG LOẠI KÝ QUỸ NÀO ĐƯỢC BẢO HIỂM?

Tại các ngân hàng được FDIC bảo hiểm, FDIC bảo hiểm tiền trong các sản phẩm ký quỹ, bao gồm:

- Trướng mục chi phiếu
- Trướng mục lệnh rút tiền có thể thương lượng được (NOW)
- Trướng mục tiết kiệm
- Trướng mục ký thác trên thị trường tiền tệ (MMDA)
- Các khoản ký thác có thời hạn, như Chứng chỉ ký thác (CD)
- Séc thu ngân, phiếu chuyển tiền và các giấy tờ chính thức khác do ngân hàng phát hành

FDIC không bảo đảm:

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Quỹ tương trợ
- Tài sản tiền điện tử
- Khế ước bảo hiểm nhân thọ
- Niên kim
- Trái phiếu đô thị
- Hộp ký gửi an toàn hoặc đồ chứa bên trong
- Công phiếu, công khố phiếu hay giấy bạc của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ*

* Những khoản đầu tư này không được FDIC bảo hiểm, nhưng chúng được hậu thuẫn bằng toàn bộ uy tín và tín dụng của chính phủ Hoa Kỳ.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI BIẾT RẰNG TIỀN CỦA TÔI ĐƯỢC BẢO HIỂM?

Bảo hiểm FDIC được tự động chi trả khi quý vị mở trướng mục ký thác tại ngân hàng được FDIC bảo hiểm. Quý vị có thể xác nhận rằng ngân hàng của quý vị được bảo hiểm bằng cách tìm kiếm ngân hàng đó trên công cụ BankFind có sẵn trên trang mạng của

chúng tôi tại www.fdic.gov hoặc quý vị có thể gọi cho FDIC theo số 877-ASK-FDIC (877-275-3342).

TÔI ĐƯỢC BẢO HIỂM BAO NHIÊU TIỀN?

Khoản bảo hiểm tiêu chuẩn là \$250,000 cho mỗi người ký quỹ, cho mỗi ngân hàng được bảo hiểm, cho mỗi loại sở hữu trướng mục. Khi tính toán số tiền bảo hiểm của một cá nhân, FDIC cộng tất cả các trướng mục ký thác mà quý vị nắm giữ trong cùng loại sở hữu tại cùng một ngân hàng bất kể loại ký thác (ví dụ: Chứng Chỉ Ký Thác (CD), séc, tiết kiệm hoặc trướng mục ký thác trên thị trường tiền tệ (MMDA).

Điều này có nghĩa là nếu quý vị có ký thác ở các loại trướng mục khác nhau tại cùng một ngân hàng được FDIC bảo hiểm, mức bảo hiểm của quý vị có thể cao hơn \$250,000 nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Nếu quý vị có trướng mục tại các ngân hàng được FDIC bảo hiểm khác nhau, giới hạn sẽ được áp dụng tại mỗi ngân hàng: \$250,000 cho mỗi người ký quỹ đối với mỗi loại sở hữu trướng mục.

Quý vị có thể tính toán số tiền bảo hiểm cụ thể của mình bằng cách sử dụng Bảng Dự Tính Bảo Hiểm Ký Quỹ Điện Tử Trên Mạng của FDIC (EDIE), một công cụ tính toán có sẵn trên trang mạng công khai của FDIC.

NẾU NGÂN HÀNG CỦA TÔI PHÁ SẢN, FDIC BẢO VỆ TIỀN CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Bảo hiểm khoản ký thác bảo vệ người ký quỹ trước sự phá sản của ngân hàng được bảo hiểm; nó không bảo vệ khỏi những tổn thất do trộm cắp hoặc gian lận được giải quyết theo các luật khác. Trong trường hợp ngân hàng phá sản, FDIC hành động nhanh chóng để đảm bảo rằng tất cả người ký quỹ được tiếp cận nhanh chóng với khoản ký quỹ được bảo hiểm của họ. Bảo hiểm khoản ký thác FDIC bảo đảm số dư trướng mục của mỗi người ký quỹ, theo Mỹ kim, cho đến giới hạn bảo hiểm, kể cả tiền vốn và cả tiền lời tích lũy cho đến ngày ngân hàng được bảo hiểm phá sản.

Trong nhiều trường hợp, một ngân hàng phá sản được mua lại bởi một ngân hàng khác được FDIC bảo hiểm. Khi điều này xảy ra, khách hàng của ngân hàng phá sản có thể tiếp cận tiền của họ thông qua ngân hàng mua lại.

Trong trường hợp một ngân hàng phá sản không được ngân hàng khác mua lại, FDIC sẽ tiến hành một quy trình nhanh chóng và kỹ lưỡng để xác định tất cả khách hàng, tính toán mức bảo hiểm khoản ký thác của họ và trả tiền cho họ nhanh nhất có thể.

Khi tiền của quý vị nằm trong ngân hàng được FDIC bảo hiểm, quý vị có thể yên tâm. Kể từ năm 1933 đến nay, không có người nào ký thác tiền bị mất một xu trong số tiền được FDIC bảo hiểm.

Giới Hạn Bảo Hiểm Khoản Ký Thác của FDIC theo Loại Sở Hữu Trướng Mục	
Trướng Mục Đơn (tức là trướng mục thuộc sở hữu của một người, không có người thụ hưởng)	\$250,000 cho mỗi chủ sở hữu
Trướng Mục Chung (tức là trướng mục thuộc sở hữu của hai người trở lên, không có người thụ hưởng)	\$250,000 cho mỗi người đồng sở hữu
Trướng Mục Hưu Trí Nhất Định (bao gồm IRA)	\$250,000 cho mỗi chủ sở hữu, bất kể số lượng người thụ hưởng
Trướng Mục Ủy Thác (có người thụ hưởng) <ul style="list-style-type: none">• Ủy Thác Có Thể Hủy Bỏ Không Chính Thức<ul style="list-style-type: none">◦ Có Thể Chi Trả Khi Qua Đời (POD) và Ủy Thác cho (ITF)• Ủy Thác Có Thể Hủy Bỏ Chính Thức• Ủy Thác Không Thể Hủy Bỏ	\$250,000 cho mỗi người thụ hưởng, sử dụng công thức sau: Số Chủ Sở Hữu x Số Người Thụ Hưởng x \$250,000 = Khoản Tiền Được Bảo Hiểm (không vượt quá \$1,250,000 mỗi chủ sở hữu đối với tất cả các trướng mục ủy thác tại cùng một ngân hàng)
Trướng Mục của Công Ty, Hợp Doanh và Hiệp Hội Không Có Pháp Nhân	\$250,000 cho mỗi công ty, hợp doanh hoặc hiệp hội không có pháp nhân
Trướng Mục của Chương Trình Quyền Lợi Nhân Viên	\$250,000 cho quyền lợi không dự phòng của mỗi người tham gia chương trình
Trướng Mục Chính Phủ	\$250,000 cho mỗi người giám hộ chính thức (có nhiều mức bảo hiểm hơn tùy theo điều kiện cụ thể)